



**PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ**  
*The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A*

**BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**

**Ngày 10 tháng 11 năm 2016**

**THÔNG BÁO**

**Kính Gửi:** *Quý Cha và quý Trưởng trong Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Trung Ương, Ban Nghiên Huấn*  
*Quý Cha và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Trung Ương*  
*Quý Cha và quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn*





**Trích Yếu:** **Ngày Mừng Khẩu Hiệu “Làm Việc Tông Đồ” của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.**

Kính chào quý cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và các thành viên trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong tháng 10 vừa qua chúng ta đã mừng khẩu hiệu tháng **Cầu Nguyện** và tích cực suy gẫm Chuỗi Mân Côi. Qua Mẹ Maria chúng ta luyện tập các nhân đức để vững bước trên con đường làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô. Cha cảm ơn các Huynh Trưởng đã hướng dẫn và cùng lần hạt Mân Côi với các em. Hy vọng, qua những giây phút suy niệm Chuỗi Mân Côi, chúng ta có ý chí quyết tâm hơn để sống tâm niệm người Thiếu Nhi Thánh Thể: **“Quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ”**.

Hội Đồng Trung Ương cũng đã chọn ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng (Advent) để mừng tháng khẩu hiệu **“Làm Việc Tông Đồ”** Để cho việc làm tông đồ được hiệu quả, người làm tông đồ cần kết hợp với Chúa Thánh Thể. Vì thế song song với công việc tông đồ, mỗi thành viên cần thực hiện **Ngày Sống Thánh Thể**. Việc tông đồ được thực hiện từ trong gia đình trước, rồi đến trường học, giáo xứ và những các cộng đồng địa phương hay trên thế giới. Tháng làm việc tông đồ không chỉ giới hạn trong ngày phát động, (27/11/2016) nhưng được kéo dài trong cuộc đời người Thiếu Nhi Thánh Thể.

**Mẫu Sống Ngày Thánh Thể**

-  Ngày Thánh Thể được bắt đầu bằng việc Dâng Ngày qua Kinh Dâng Ngày, 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Kinh Ăn Năn Tội, và Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng.
-  Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ.
-  **Chuyên cần hy sinh và làm việc tông đồ.**
-  Ngày Thánh Thể kết thúc bằng việc làm Bó Hoa Thiêng: Xét mình, 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Kinh Ăn Năn Tội, Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng, và Kinh Dâng Đêm.

**Làm Việc Tông Đồ** là hành động của ngày sống **Thánh Thể**. Hy vọng mỗi thành viên tham gia tích cực vào việc làm tông đồ để mỗi người trở nên thánh qua việc bác ái. Nguyên xin lòng thương xót của Chúa Giêsu qua sự cầu bầu của Mẹ Maria gìn giữ và bảo vệ mỗi người chúng ta trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

**Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD**  
**Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/HK**